

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๒๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๒. ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการท้องถิ่นฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานงบประมาณและคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑ จัดเตรียมข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายสำหรับใช้ในการจัดทำประมาณการคำขอ งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เช่น ข้อมูลเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว รวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้จ่ายจากงบเงินอุดหนุน เป็นต้น และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง (ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้อย่างชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า หนึ่งเดียว [Rabies One Data] เป็นต้น) ให้เป็นปัจจุบัน

๑.๒ จัดเตรียมแผนงานโครงการสำหรับจัดทำคำขอของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดประกอบ เช่น แบบรูปรายการ ประมาณการราคางานก่อสร้าง เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เอกสารบันทึกการส่งมอบ การถ่ายโอนภารกิจ สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๒. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามรายการงบประมาณที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หรือเป็นรายการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณากำหนดเป็นงบเงินอุดหนุนรายการใหม่

/๓. แจ้งให้องค์กร...

๓. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้พิจารณาดำเนินการ ตามแบบบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง แบบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แบบบัญชีนวัตกรรมไทย หรือแบบมาตรฐานของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นไปตาม มาตรฐานของทางราชการ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

**รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด**

การจัดการบริหารสาธารณะ / งบเงินอุดหนุน / รายการงบเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
การจัดการบริหารสาธารณะด้านการบริหารจัดการ		
เงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไปดำเนินการจัดการบริหารสาธารณะตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	
เงินอุดหนุนสำหรับรับดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)	เป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ามีภารกิจในการอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้าแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำในสวนที่เกินหน่วยละ 60 สตางค์ ตามมติคณะรัฐมนตรี	
เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารสนามกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายโอน	
เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าจ้างลูกจ้างประจำสนามกีฬา)	เป็นเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างประจำสนามกีฬาที่ได้รับถ่ายโอน	
เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	มติการประชุม ก.ก.ค. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้เสนอ ครม. พิจารณาแนวทางการชดเชยรายได้ให้แก่ อบท. ที่ได้รับผลกระทบจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเวลา 3 ปี
เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ตามอัตรารายหัวประชากร	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง		ตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ	สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ	มติการประชุม ก.ก.ค. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบให้ สส. และ อบท. รับตรง ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และระงับต่อไปการตั้งงบประมาณควรคำนึงถึงการดำเนินงานงบประมาณ สถานทางการเงิน การคลังของ อบท. และความเหลื่อมล้ำระหว่าง อบท. ด้วย
เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมชลประทาน	
เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	จัดสรรให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา (เฉพาะอำเภอ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำถ่ายโอน (เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) เงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)	

**รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด**

การจัดบริการสาธารณะ / งบเงินอุดหนุน / รายการงบเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา และการประเมินผล)	จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้จำนวนเด็กนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณตามรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประกอบด้วย งานพัฒนาเด็กนักเรียน งานพัฒนาครู งานพัฒนาสถานศึกษา และงานประเมินผล	
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
ค่าจัดการเรียนการสอน	จัดสรรให้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยาลัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จัดสรรให้เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยาลัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ค่านั่งสือเรียน	จัดสรรให้เป็นค่านั่งสือเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยาลัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ค่าอุปกรณ์การเรียน	จัดสรรให้เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยาลัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จัดสรรให้เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยาลัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าจัดการเรียนการสอน	จัดสรรเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จัดสรรเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ค่านั่งสือเรียน	จัดสรรเป็นค่านั่งสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ค่าอุปกรณ์การเรียน	จัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จัดสรรเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	จัดสรรเพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนจบการศึกษามาศึกษาบังคับและให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กตั้งแต่ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนทั้งในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	จัดสรรให้เป็นอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กตั้งแต่ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนทั้งในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการอาจมีโอกาสด้อยโอกาสทางการศึกษารวมถึงภัยคุกคามต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ โดยจัดสรรเป็นค่าวัสดุการศึกษา และพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	

**รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด**

การจัดบริการสาธารณะ / งบเงินอุดหนุน / รายการงบเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์กีฬา และนันทนาการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการ	มติที่ประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาเป็นรายการเงินอุดหนุนใน ปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ เช่น สารานุกรมสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน หนังสือสารคดี เป็นต้น ค่าจัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึกรักการอ่าน เช่น กิจกรรมการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขัน เป็นต้น	มติที่ประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาเป็นรายการเงินอุดหนุนใน ปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา)	ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้สถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา)	มติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณต่อไป
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	เป็นค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย	
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	เป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานครูผู้มีสิทธิของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	เป็นค่าบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จตกทอด เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของครู ครูวัยอ่อน ครูผู้ดูแลเด็ก ที่เกษียณอายุ ลาออก หรือให้ออก รวมถึงเงินบำเหน็จปกติ เงินบำเหน็จรายเดือน และเงินบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรงโรงเรียน	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ สำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานครู และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	เป็นค่าจ้างครูสอนเด็กด้อยโอกาส	
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)	เป็นค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินสวัสดิการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินสวัสดิการ สำหรับโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ - ค่าจ้างและเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูและวิทยากร (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา ครูสอนพุทธศาสนา ครูสอนพระปริยัติธรรมและครูผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ) - ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา ครูสอนพุทธศาสนา และครูสอนพระปริยัติธรรม) - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างรายชั่วโมง (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษาและครูสอนพระปริยัติธรรม) - ค่าตอบแทนรายวันนักการภารโรง (เสาร-อาทิตย์) - เงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ - เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	

**รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด**

การจัดบริการสาธารณะ / งบเงินอุดหนุน / รายการงบประมาณเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียนและอาคารประกอบในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเนื่องจากอัตราการขยายจำนวนเด็กและความทรุดโทรมของอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานมานาน	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัย	
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อให้เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการสมบุรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	
เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทักษะในการพวยงตัวในน้ำ และการว่ายน้ำ และลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กโดยมีสาเหตุมาจากการจมน้ำ	
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ รวมถึงระบบเก็บรักษาข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์	
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับรับสัญญาณดาวเทียมให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย	
เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างสระว่ายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในการพวยงตัวในน้ำและการว่ายน้ำ และลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กโดยมีสาเหตุมาจากการจมน้ำ	มติที่ประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.อ. พิจารณาเป็นรายการเงินอุดหนุนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	มติที่ประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.อ. พิจารณาเป็นรายการเงินอุดหนุนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยเป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ และถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว เพื่อให้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น และประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางจราจร	
เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและยังไม่ครอบคลุมประชาชนทุกครัวเรือน	
เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง บำรุงรักษา และปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน และมีสภาพชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ หรือชำรุดเสียหายบางส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการขุดบ่อ ขุดสระกักเก็บน้ำ/ร่องระบายน้ำให้ลึกถึงชั้นน้ำใต้ดินเพื่อเก็บน้ำและกระจายน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด	
เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	

**รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด**

การจัดการบริการสาธารณะ / งบเงินอุดหนุน / รายการงบเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาเป็นรายการเงินอุดหนุนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก	เป็นโครงการของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหากมีการชำรุดเสียหายจากการใช้งาน จะต้องมีการซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ตามปกติ	- ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาเป็นรายการเงินอุดหนุนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานกัญญา		ตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม		
เงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายให้คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ แบบขั้นบันได	
เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เงินอุดหนุนศูนย์บริการทางสังคม		เฉพาะ อบจ. พิษณุโลก
เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		เฉพาะ อบจ. ที่รับถ่ายโอนภารกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น		มติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินอุดหนุนก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรง	
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังทุกพื้นที่ และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)		เฉพาะ อบจ. ที่รับถ่ายโอนภารกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้กับชุมชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	มติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	มติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข		
เงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน	จัดสรรให้แก่สถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินงาน (เงินบำรุง) ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค เพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข สำหรับสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปจัดทำโครงการตามพระราชดำริ และพระปณิธานของพระบรมวงศานุวงศ์ โครงการตัวอย่าง เช่น การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสียดัด เป็นต้น	

**รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด**

การจัดบริการสาธารณะ / งบเงินอุดหนุน / รายการงบเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลจำนวนสัตว์ในพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบริหารจัดการ การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามบทบาทหน้าที่ (คำวินิจฉัยและอุปกรณในการฉีด) สำหรับสุนัขและแมว เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่นที่รับผิดชอบซึ่งต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าพยาบาลสำหรับอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทน(ค่าพยาบาล) ให้แก่นักบริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิในพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นจำนวน 2 คน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตาม care plan ของผู้สูงอายุแต่ละคน รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	มติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ให้ อบท. หรือ สถ. เสนอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าตอบแทนนักบริหารชุมชน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ ค่าสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงสถานอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่	
การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม		
เงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำหรับภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมป่าไม้	มติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ก.ก.ถ. เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ตุลาคม 2565

**ประเด็นข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล)
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ลำดับที่	รายการ	ข้อสังเกต
๑	เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	<p>๑. ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงทางและสะพาน ควรกำหนดมาตรฐานราคากลางต่อตารางเมตรให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน และระบบท่อระบายน้ำ ควรออกแบบระบบท่อระบายน้ำให้ต่ำกว่าพื้นผิวถนน และที่ปกอาศัยของประชาชน รวมถึงฝาท่อระบายน้ำควรออกแบบให้เป็นระนาบเดียวกันกับพื้นผิวถนน ซึ่งการก่อสร้างถนนในปัจจุบันมีระดับความสูงมากกว่าที่ปกอาศัยของประชาชน หากวางท่อระบายน้ำสูงกว่าพื้นอาคารบ้านเรือนจะก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง และส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน</p> <p>๓. การก่อสร้างและปรับปรุงพื้นผิวการจราจรควรให้ความสำคัญในการกำหนดความหนาของพื้นผิวมีความหนาไม่ต่ำกว่า ๐.๐๕ เมตร เนื่องจากหากกำหนดความหนาน้อยเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง พื้นผิวชำรุดเร็ว ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม</p> <p>๔. การก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ควรกำหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อระบายน้ำให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๐.๖๐ เมตร เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การกำหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อระบายน้ำเพียง ๐.๔๐ เมตร อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการอุดตันได้ง่ายซึ่งจะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการบริหารจัดการน้ำหากมีการขยายผังเมืองในอนาคต นอกจากนี้ ควรฝังท่อระบายน้ำให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมขัง และส่งผลให้พื้นผิวถนนชำรุดได้</p>
๒	เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ควรพิจารณาตามมาตรฐานราคากลางของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	อาคารเรียน รูปแบบและขนาดต่าง ๆ ให้พิจารณาแบบราคามาตรฐาน สิ่งก่อสร้างเป็นลำดับแรกก่อน โดยคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยและบริบทของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน เว้นแต่มีความจำเป็น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
๔	เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กำหนดรูปแบบการก่อสร้างสระว่ายน้ำโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานสากลหรือแบบมาตรฐานของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
๕	ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา	ค่าก่อสร้างสนามกีฬา รูปแบบและขนาดต่าง ๆ โดยควรเป็นไปตามแบบมาตรฐานเดียวกับการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา

ลำดับที่	รายการ	ข้อสังเกต
๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหายาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	การจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้อง CCTV ให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณจัดทำแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานป้องกันภัยที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ให้มีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณตรวจสอบและบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบกำจัดขยะที่แต่ละท้องถิ่นได้ดำเนินการอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหาวิธีการและแนวทางในการควบคุมต้นทุนการกำจัดขยะในแต่ละพื้นที่ให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ในการกำจัดขยะโดยการนำขยะไปฝังกลบอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว โดยควรกำหนดให้มีสถานที่กำจัดขยะได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่ง</p> <p>๒. หน่วยงานควรสำรวจครุภัณฑ์ ประเภทรถบรรทุกขยะที่อยู่ในบัญชีรายการครุภัณฑ์ของท้องถิ่นที่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีอายุใช้งานเกิน ๒๐ ปีขึ้นไป ควรจำหน่ายหรือถ่ายโอนรถบรรทุกขยะที่ยังสามารถใช้งานได้ให้กับท้องถิ่นขนาดเล็ก เพื่อเป็นการลดจำนวนรายการที่ครอบครอง และดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่ทดแทน</p>
๘	ประเด็นอื่น ๆ	<p>กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ควรกำหนดแหล่งที่มาของราคากลางให้ชัดเจน เช่น</p> <p>๑) รายการครุภัณฑ์ ควรใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณกำหนด หากไม่มีราคามาตรฐานให้อ้างอิงโดยใช้ราคาที่เคยจัดหาคครั้งล่าสุด หรือให้ใช้ราคาตลาด กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดหรือเว็บไซต์ที่สืบราคาต้องเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่มีความน่าเชื่อถือและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทครุภัณฑ์ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ</p> <p>๒) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด</p>